



ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง

เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2566 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเหตุผลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มาจัดทำรายละเอียด ที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยการดำเนินการเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และ ข้อ 21 มาดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง ได้อนุมัติแผนฯ ดังกล่าว วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลฉวาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ได้ถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ เทศบาลตำบลฉวาง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 21 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 วรรคสอง “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย (รายละเอียดตามแบบการแก้ไขแผนพัฒนาที่แนบท้ายประกาศนี้) โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)

(นายอัษฎา ณ นคร)

นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566



เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานแผนและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลฉวาง

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และมีแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 1/2565, 2/2565 และครั้งที่ 3/2565 ไปแล้วนั้น แต่ทั้งนี้ เนื่องจากว่าเทศบาลตำบลฉวาง มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2566 ให้ถูกต้อง ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มาจัดทำในส่วนรายละเอียดที่มีความสอดคล้อง หรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และ ข้อ 21 มาดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2566) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด ฯ ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ดำเนินการตามความเห็นสมควรและให้นำแนวทางการดำเนินงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะ ซึ่งปัจจุบัน ได้มีประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลฉวาง อำเภอดงขี้เหล็ก มีความถูกต้อง ดังกล่าว งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลฉวาง จึงได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2566 ตามรายละเอียดนี้

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลฉวาง

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ข้อ ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 รายละเอียดแก้ไขใหม่ ดังนี้

ข้อ ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 -2570)

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (Strategylinkage) ความเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกันเพื่อให้เกิดภาพรวม (Overview) การเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ โดยสามารถนำเข้าสู่รอยต่อที่เข้าหากันได้อย่างกลมกลืนแม้ว่าจะเรียกชื่อที่แตกต่างกันก็ตาม แต่ก็สามารถเดินทางไปด้วยกันได้ ในเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ระดับมหภาค กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

- (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- (3) การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
- (4) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดและ
- (6) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวม ที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระดับมหภาค และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย (1) วิสัยทัศน์ (2) ยุทธศาสตร์ (3) เป้าประสงค์ (4) ตัวชี้วัด (5) ค่าเป้าหมาย (6) กลยุทธ์ และ (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งเทศบาลตำบลฉวาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ด้วย โดยนำจุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมารายละเอียดดังนี้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) มีสถานะเป็นแผนระดับที่ 2 ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดทำแผนระดับที่ 3 เพื่อให้การดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้ โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561

บัญญัติให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีผลบังคับใช้ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 ส่งผลให้กรอบระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เริ่มต้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2566–2570 ซึ่งเป็นระยะ 5 ปี ที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฉบับที่ 13 อยู่บนความตั้งใจที่จะให้แผนพัฒนา มีจุดเน้นและเป้าหมายของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม สามารถบ่งบอกทิศทางพัฒนาที่ชัดเจนที่ประเทศควรมุ่งไปในระยะ 5 ปี ถัดไปโดยเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งสถานะของทุนในมิติต่างๆ บทเรียนของการพัฒนาที่ผ่านมาตลอด จนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและเงื่อนไขที่จะมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบต่างๆ ของประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางตั้งแต่ในขั้นตอนการกำหนดกรอบทิศทางของแผนไปจนถึงการยกร่างแผนนอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนา ฉบับที่ 13 ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลากหลายประการ ที่เป็นผลสืบเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด - 19 ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากร แต่ยังส่งผลให้เกิด เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในระยะของแผนพัฒนา ฉบับที่ 13 ยังเป็นช่วงเวลาที่แนวโน้มของการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น การเป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ท่ามกลางกระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้นรอบด้าน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนา ฉบับที่ 13 ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพื่อให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด 4 ประการ ดังนี้

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การสร้างความสามารถในการ
3. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
4. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา

การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนา ฉบับที่ 13 ให้สามารถก้าวข้ามความท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อน และข้อจำกัดของประเทศที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพ ในการรับมือกับความเสี่ยงสำคัญที่มาจาก การเปลี่ยนแปลงของบริบท ทั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และทันที่ด้วยเหตุนี้ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนา ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสดังพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการ

ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงกำหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนาจำนวน 5 ประการ ประกอบด้วย

1. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น และผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม

2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม และเร่งรัดการเตรียมพร้อมกำลังคน ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต

3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในเชิงรายได้พื้นที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาส ในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ให้เปิดกว้างและเป็นธรรม

4. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อกมลพิษ ควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถ ในการรองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608

5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาส จากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และกลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐ ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลัก ไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจน ในลักษณะของวาระการพัฒนาที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วน ในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนดจุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 หมายเหตุ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมายเหตุทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้

1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย ประกอบไปด้วย

หมวดหมู่ที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

หมวดหมู่ที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

หมวดหมู่ที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

หมวดหมู่ที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

หมวดหมู่ที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

หมวดหมู่ที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน

๒. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบไปด้วย

หมวดหมู่ที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้

หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน

หมวดหมู่ที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

๓. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

หมวดหมู่ที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๔. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ

หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ความเชื่อมโยงระหว่างหมวดหมู่การพัฒนา กับเป้าหมายหลักแสดงไว้ในแผนภาพที่ 3.1

โดยหมวดหมู่การพัฒนาที่กำหนดขึ้น เป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการพัฒนา ตั้งแต่ในระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และสามารถนำไปสู่ผลพัฒนา ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ทำให้หมวดหมู่แต่ละประการ สามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ นอกจากนี้การพัฒนาภายใต้แต่ละหมวดหมู่ ไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่มีการสนับสนุนหรือเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

แผนภาพที่ ๓.๑ ความเชื่อมโยงระหว่างหมวดหมู่การพัฒนา กับเป้าหมายหลัก



ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม



การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ โดยใช้สีแทนค่า

- แทนค่าความเชื่อมโยงด้านความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารงานภาครัฐ ธรรมเนียมปฏิบัติ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- แทนค่าความเชื่อมโยงด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การผลิต การค้า การลงทุน การขนส่ง โลจิสติกส์ สื่อสาร พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน
- แทนค่าความเชื่อมโยงด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แทนค่าความเชื่อมโยงด้านการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การแพทย์ สุขภาพ
- แทนค่าความเชื่อมโยงด้านความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันทางสังคม
- แทนค่าความเชื่อมโยงด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม นันทนาการ

ตารางเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ต่างๆ

ยุทธศาสตร์ อปท. (เทศบาลตำบลฉวาง) (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ อปท.ใน เขตจังหวัด นครศรีธรรมราช (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ จังหวัด นครศรีธรรมราช (พ.ศ.2566-2570)	แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดภาคใต้ (พ.ศ.2566-2570)	ร่างแนวทางการพัฒนา ภาคใต้ (พ.ศ.2566-2570)	แผนเศรษฐกิจ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
<p>1. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการพัฒนา เมือง และโครงข่าย ด้านเศรษฐกิจให้มี ความพร้อมได้ มาตรฐาน</p>	<p>4. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน</p>	<p>1. การบริหารจัดการ การเกษตรและ อุตสาหกรรมสู่ มาตรฐานครบวงจรและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. การพัฒนาการ เกษตร (ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ สมุนไพร และ ไม้เศรษฐกิจ) 3. การพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม การค้า การลงทุนฯ 4. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน การขนส่ง ฯ</p>	<p>1. การพัฒนาการเกษตร ด้านการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริหาร จัดการพืชเศรษฐกิจหลัก (ปาร์ม น้ำมัน ยางพารา ข้าว ไม้ผล สมุนไพร) การ ประมง ปศุสัตว์ 2. การส่งเสริมการค้า การ ลงทุน การบริหารจัดการ การตลาดในสินค้า และ บริการอย่างครบวงจร ฯ 4. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน การขนส่ง โลจิส ติกส์ พลังงาน ระบบ เครือข่าย การสื่อสาร สารสนเทศ เพื่อรองรับการ พัฒนาของกลุ่มจังหวัด</p>	<p>หมุดหมายที่ 1 ไทย เป็นประเทศชั้นนำด้าน สินค้าเกษตรและ เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 5 ไทย เป็นประตูการค้าการ ลงทุนและยุทธศาสตร์ ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค</p>	<p>1. ด้านความมั่นคง</p>

ยุทธศาสตร์ อปท. (เทศบาลตำบลฉวาง) (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ อปท.ใน เขตจังหวัด นครศรีธรรมราช (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ จังหวัด นครศรีธรรมราช (พ.ศ.2566-2570)	แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดภาคใต้ (พ.ศ.2566-2570)	ร่างแนวทางการพัฒนา ภาคใต้ (พ.ศ.2566-2570)	แผนเศรษฐกิจ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
2. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคนสู่สังคมแห่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน	3. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	4. การพัฒนาคน ชุมชน สังคมให้น่าอยู่ และ เข้มแข็งตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	5. การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม	5. การพัฒนาสู่การเป็น เมืองสีเขียว และสังคม คุณภาพ	<u>หมวดหมู่ที่ 4</u> ไทย เป็นศูนย์กลางทาง การแพทย์และสุขภาพ มูลค่าสูง <u>หมวดหมู่ที่ 9</u> ไทยมี ความยากจนข้ามรุ่น ลดลง และมีความ คุ้มครองทางสังคมที่ เพียงพอ เหมาะสม <u>หมวดหมู่ที่ 12</u> ไทยมี กำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต	2. ด้านการสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน 3. ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ อปท. (เทศบาลตำบลฉวาง) (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ อปท.ใน เขตจังหวัด นครศรีธรรมราช (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ จังหวัด นครศรีธรรมราช (พ.ศ.2566-2570)	แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดภาคใต้ (พ.ศ.2566-2570)	ร่างแนวทางการพัฒนา ภาคใต้ (พ.ศ.2566-2570)	แผนเศรษฐกิจ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
3. ยุทธศาสตร์ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	2. ยุทธศาสตร์การบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และ พลังงาน	3. การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน	5. การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม	5. การพัฒนาสู่การเป็น เมืองสีเขียว และสังคม คุณภาพ	หมวดหมู่ที่ 10 ไทยมี เศรษฐกิจหมุนเวียนและ สังคมคาร์บอนต่ำ หมวดหมู่ที่ 11 ไทย สามารถลดความเสี่ยง และผลกระทบจากภัย ธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	5. ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	1. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2. การพัฒนาการ ท่องเที่ยวบนพื้นฐาน ธรรมะ ศิลปะ และ วัฒนธรรม	2. การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	3. การพัฒนาสู่การเป็น เมืองท่องเที่ยวระดับ นานาชาติ ที่มีความ หลากหลายของรูปแบบ การท่องเที่ยว เพื่อ รองรับนักท่องเที่ยวที่มี คุณภาพอย่างยั่งยืน	หมวดหมู่ที่ 2 ไทย เป็นจุดหมายของการ ท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ และความยั่งยืน	4. ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทาง สังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการ บริหารจัดการองค์กรให้ได้ มาตรฐาน	5. ยุทธศาสตร์การ เสริมสร้างธรรมาภิ บาลและการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	5. การรักษาความ มั่นคงและความสงบ เรียบร้อย			หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมี ภาครัฐที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และตอบ โจทย์ประชาชน	6. ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ อปท. (เทศบาลตำบลฉวาง) (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ อปท.ใน เขตจังหวัด นครศรีธรรมราช (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ จังหวัด นครศรีธรรมราช (พ.ศ.2566-2570)	แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดภาคใต้ (พ.ศ.2566-2570)	ร่างแนวทางการพัฒนา ภาคใต้ (พ.ศ.2566-2570)	แผนเศรษฐกิจ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
					หมุดหมายที่ 3 ไทย เป็นฐานการผลิตยาน ยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของ โลก	
					หมุดหมายที่ 6 ไทย เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมดิจิทัล ของอาเซียน	
					หมุดหมายที่ 7 ไทยมี วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้	

ยุทธศาสตร์ อปท. (เทศบาลตำบลฉวาง) (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด นครศรีธรรมราช (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ จังหวัด นครศรีธรรมราช (พ.ศ.2566-2570)	แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดภาคใต้ (พ.ศ.2566-2570)	ร่างแนวทางการพัฒนา ภาคใต้ (พ.ศ.2566-2570)	แผนเศรษฐกิจ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
					หมุดหมายที่ 8 ไทยมี พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ ที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	
